



**TECHCONVINA**  
Technics & Construction  
ON HAND ON TIME

# CÁT PHẢI HOÁ VÀNG

Là một tổ hợp doanh nghiệp, TECHCONVINA đã vươn rộng mạng lưới hoạt động ở khắp mọi miền Tổ quốc. Với bề dày kinh nghiệm từ các công trình xây dựng quy mô lớn và vừa; các dịch vụ lắp đặt các thiết bị nhà thông minh trong các công trình công nghiệp, dân dụng; công nghệ chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc, dây chuyền trong nhà máy; dịch vụ thương vận, vận chuyển hàng hoá nội địa, quốc tế; các dự án bất động sản, xúc tiến đầu tư, truyền thông. TECHCONVINA đã khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế Việt Nam.

Trải qua những thăng trầm trong quá trình tạo dựng và phát triển của một doanh nghiệp, giờ đây TECHCONVINA hoàn toàn tự hào bởi những thành quả kết tinh từ sự nỗ lực lao động, bằng sự cố gắng và sức chiến đấu không mệt

THEO BƯỚC TIẾN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (TECHCONVINA) ĐÃ VÀ ĐANG LÀ MỘT DOANH NGHIỆP MANG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG TRÊN NHIỀU LOẠI HÌNH KINH DOANH, ĐẶC BIỆT CÓ THỂ MẠNH TRONG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG.

mỏi của một tập thể đoàn kết và tâm huyết với nghề. Đã có hàng trăm công trình xây dựng thấm mồ hôi, trí tuệ và những đêm trắng; đã có hàng ngàn dự án trong nước và quốc tế liên tục được thu thập và triển khai hợp lý, mang đến doanh thu và hiệu ứng tích cực cho công ty. Gần đây nhất, tại khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương, công trình Nhà máy Thiên Su Việt Nam do TECHCONVINA là tổng thầu thiết kế và thi công sẽ chính thức bàn giao cho tập đoàn Thiên Su ngày 25/10/2009. Điều đáng lưu ý hơn cả, đây chính là công

trình đang được Cục kiểm định chất lượng của Bộ xây dựng thẩm định để chính thức ghi nhận kỷ lục Guinness Việt Nam dành cho Công trình xây dựng có tiến độ nhanh nhất và đạt chất lượng cao trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, hằng năm, TECHCONVINA tham gia rất nhiều sự kiện xã hội, công tác từ thiện, tài trợ, ủng hộ đồng bào lũ lụt, gia đình chính sách. Đặc biệt, đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, TECHCONVINA với vai trò là một người bạn, đã luôn sát cánh bên các chương trình hỗ trợ sinh viên tình nguyện, thi đua học tập, các sự kiện văn hoá, thể thao, hoạt động từ thiện ở vùng cao, trao quà cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mới đây nhất, TECHCONVINA đóng vai trò là Nhà tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp Sinh viên Thủ đô có tên Imiss Thăng Long với niềm tin vào thế hệ trẻ đang học tập dưới giảng đường Đại học: một tương



lai huy hoàng đang chờ đón các bạn sinh viên, các cơ hội nghề nghiệp ở mọi nơi. TECHCONVINA chờ đón các bạn, đất nước chờ ngày các bạn sẵn sàng trong hành trang của những người chủ tương lai. Chú trọng các hoạt động xã hội, hoạt động tinh thần, TECHCONVINA luôn mang đến hình ảnh đẹp và hoàn thiện, xây dựng một chân dung Doanh nghiệp đầy đủ phẩm chất thẩm mỹ và giá trị nhân văn trong thời cuộc đất nước ngày càng chuyển mình vươn cao vươn xa.

Tạo nên những thành quả trên chính là yếu tố con người. Tổng giám đốc Dương Nguyên Hùng ngoài việc quản lý và tinh tế nắm bắt các cơ hội kinh doanh mang lại sản lượng và lợi nhuận, ông cũng quan tâm, chú ý đến cơ chế dành cho người lao động. Đã từng trải nghiệm qua nhiều lĩnh vực kinh doanh, lúc vượng - lúc suy, thậm

chí cả nếm mùi thất bại, ông thấm nhuần giá trị của sức lao động là thế nào? Ông cho rằng sự tồn tại của một thực thể doanh nghiệp phải hội tụ các yếu tố: Tinh thần trách nhiệm với tổ chức, tập thể, với công việc cao nhất; phải có tư duy tốt nhất trong lĩnh vực đang hoạt động; các hành động phải cụ thể hàng ngày, mạnh mẽ nhất và cho ra kết quả hữu ích nhất. Suy cho cùng, đó chính là các yếu tố Trách nhiệm - Tư duy - Hành động. Với quan điểm của ông, một cơ thể doanh nghiệp khoẻ mạnh là một cơ thể phải luôn biết đấu tranh với bệnh tật, phải luôn có những chương trình đào tạo, nâng cao trình độ kiến thức cho các nhân sự trong công ty. Dưới sự lãnh đạo ấy, nguồn nhân lực TECHCONVINA với trình độ kỹ thuật, kiến thức và lòng tận tình với nghề nghiệp luôn chung tay, chung sức, chung lòng, sẵn sàng vượt mọi gian

khó để xây dựng và phát triển công ty ngày một vững vàng. Hơn 300 cán bộ công nhân viên và hàng nghìn người thợ công trường đang cùng hướng tới một mục tiêu cao nhất, tiến bộ nhất về sự phát triển lâu dài và bền vững; cùng phấn đấu và lựa chọn những phương án tối ưu nhất cho nền kinh tế thị trường và cho xã hội.

TECHCONVINA luôn bên cạnh những người bạn tốt, tìm kiếm và mang đến cơ hội nghề nghiệp, kinh doanh và đầu tư; song phương, đa phương tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Thông điệp của TECHCONVINA là phát huy tối đa nguồn nhân lực dồi dào, hình thành một khối sức mạnh, một di sản doanh nghiệp cho nền kinh tế Việt Nam.

**Thủy Dung**